



Ngân hàng Shinhan- Hội Sở
Tòa nhà Empress
138 – 142 Hai Bà Trưng,
P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

ĐT: (84-28) 3829 1581
Fax (84 – 28) 3829 1583
www.shinhan.com.vn

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84-28) 3828 7900 – Ext: 266

Email: saokim@shinhan.com

kimdinhh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT VIỆT NAM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2023 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vinh dự đón nhận giải thưởng “Ngân hàng doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2023” từ tạp chí Global Banking and Finance (GBAF) bình chọn.

The Global Banking and Finance (GBAF) là Tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu của Anh, cung cấp góc nhìn độc lập, thông tin tổng thể trong cộng đồng tài chính ngân hàng quốc tế. Tạp chí có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới với hơn 7,4 triệu lượt truy cập mỗi năm. Giải thưởng Global Banking and Finance Awards 2023 thu hút sự tham gia của nhiều ngân hàng và định chế tài chính hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được đánh giá dựa trên sự so sánh giữa các ngân hàng ứng viên hàng đầu mỗi quốc gia.

Theo hội đồng xét duyệt, giải thưởng lần này, GBAF đánh giá cao sự tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hàng Shinhan về mảng kinh doanh doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Cụ thể, chỉ trong vòng 03 năm từ 2020-2023, Ngân hàng Shinhan đã có sự tăng trưởng hơn 40% về giá trị tài sản từ khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Shinhan đã và đang đồng hành với hơn 16.000 doanh nghiệp trong nước, với dư nợ chiếm tỷ trọng hơn 55% dư nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Shinhan. Con số này đã chứng minh được sự cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của Ngân hàng Shinhan với mục tiêu trở thành “Ngân hàng thân thiện” tại thị trường Việt Nam, luôn đồng hành và phát triển cùng các khách hàng doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh.

Với mục tiêu “tăng trưởng xanh bền vững” trong hoạt động cấp tín dụng, Ngân hàng Shinhan vẫn luôn không ngừng xây dựng và hoàn thiện các giải pháp quản lý rủi ro môi trường trong chính sách tín dụng của Ngân hàng. Kể từ đầu năm 2021, chúng tôi đã ra mắt gói sản phẩm “Tín dụng xanh” cho các khoản vay trung và dài hạn với lãi suất hấp dẫn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án không hoặc ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Ở thời điểm hiện tại, dư nợ “xanh” đang chiếm 1 tỷ trọng ổn định tại Ngân hàng Shinhan và không ngừng tăng lên.

Về các chính sách hỗ trợ lãi suất, trong suốt giai đoạn từ năm 2022 đến nay, Ngân hàng Shinhan liên tục cập nhật và kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất vay VND và USD cho khách hàng doanh nghiệp đang có khoản vay tại ngân hàng, cũng như tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% - một trong những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trọng điểm của Chính phủ tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP nhằm hỗ trợ khách hàng bổ sung vốn đầu tư, phục hồi và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2023, Ngân hàng Shinhan dự kiến ra mắt các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của Khách hàng Doanh nghiệp với nhiều ưu đãi và tiện ích. Trong đó, nổi bật là gói Dịch vụ Tài khoản ưu đãi phí toàn diện dành cho các Khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng đa dạng sản phẩm, dịch vụ tại Ngân hàng Shinhan. Ngoài ra, nhằm gia tăng sự thuận tiện cho Khách hàng khi giao dịch với Ngân hàng, dịch vụ mới về phê duyệt hồ sơ trực tuyến cho giao dịch thanh toán quốc tế và phê duyệt hồ sơ vay sắp ra mắt của Ngân hàng Shinhan hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tiện lợi cho Khách hàng.

Ông Lee Han Byeol – Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận giải “Ngân hàng doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2023”, giải thưởng này vinh danh những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Shinhan trong việc luôn tiên phong triển khai các sản phẩm tối ưu kết hợp với công nghệ chuyển đổi số cho khách hàng doanh nghiệp để có thể luôn đồng hành, hỗ trợ và phát triển cùng khách hàng trong từng giai đoạn biến động của ngành kinh tế. Giải thưởng lần này không chỉ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hàng Shinhan về mảng kinh doanh doanh nghiệp mà qua đó còn thể hiện được sự cam kết bền vững của chúng tôi tại thị trường qua 30 năm có mặt tại Việt Nam.”

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, thành